



ข่าวสาร

ศรีพิบูล

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑๕๖ หมู่ ๕ ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร./แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖-๗๑๐๘ <http://psru.ac.th>

ฉบับที่ ๑๕๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มรพส.ร่วมปั่นจักรยานฯ จากภูผา.. สุ่มหานที (น่าน - ชลบุรี) ระยะทาง ๕๘๘ กม. “จักรยานแห่งความเพียร ปฏิบัติบูชาตามรอยทางพระมหาชนก” เพื่อเล่าเรื่องราวพระอภัยมณีและแนวทางวิถีชีวิตที่ดีด้วยศาสตร์พระราชา

มูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มรท.ราชนครินทร์ มรท.พิบูลสงคราม ชมรมนักปั่นสะพานบุญ บริษัท สหพันธ์ เอนจิเนียริง จำกัด และทีมสิงห์สลาตัน จะจัดโครงการปั่นจักรยาน วิถีชีวิตที่ดีด้วยศาสตร์พระราชา จากภูผา.. สุ่มหานที (น่าน - ชลบุรี) “จักรยานแห่งความเพียร ปฏิบัติบูชาตามรอยทางพระมหาชนก” ในช่วงระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ รวมระยะทาง ๕๘๘ กิโลเมตร โดยจะถึง มรท.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕



สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการรวมขบวนจักรยานแห่งความเพียร เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวแห่งพระอภัยมณีและแนวทางวิถีชีวิตที่ดีด้วยศาสตร์พระราชา การจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวทางพระราชดำริ การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของสังคมไทย การรณรงค์เพื่อเข้าระดมทุนเข้าร่วมเพื่อการทำงานในระยะยาว อาทิ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน การสร้างฝายชะลอน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฯลฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนชีวิตให้แผ่นดิน ผืนน้ำ และป่าไม้ ตามรอยทาง รณรงค์เผยแพร่การกอบกู้วิถีชีวิตที่ดีด้วยศาสตร์พระราชา ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการลงมือปฏิบัติบูชาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา อีกทั้งยังเพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยแนวทางวิถีบ้านบ้าน เพื่อการคืนกลับสู่วิถีชีวิตที่ดีที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการระดมทุนเข้าร่วมใน “กองทุนปฏิบัติการวิถีชีวิตที่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” สนับสนุนกิจกรรมกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน การสร้างฝายชะลอน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็กอีกด้วย

คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “สัปดาห์วิชาการ Welcome to ASEAN 2015 : จากวิทยาการจัดการสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ทะเลแก้ว) พบกับ.. การจัดนิทรรศการความรู้กลุ่มประเทศอาเซียน การบรรยายพิเศษ การประกวด Miss ASEAN การประกวดสุดยอดดีใจ ตลาดนัดวิชาการ การโต้วาที ดนตรี และการจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย



มรพส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรรอาจารย์ฯ มรภ.ภาคเหนือ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๖๖

ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน มรพส. แจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๖๖ สอพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรรอาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๙ “ไก่ขาวเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนั้น เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวดำเนินไปอย่างราบรื่น จึงขอนัดหมายให้สมาชิกฯ ทุกท่าน พร้อมกันตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. ล้อหมุนออกจากส่วนทะเลแก้ว, เวลา ๐๖.๓๐ น. ล้อหมุนออกจากส่วนวังจันทร์ / การแต่งกาย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เสื้อสีม่วง (เสื้อกีฬา สอพ. ปี ๖๕๕๔) และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เสื้อสีขาว (เสื้อกีฬา สอพ.ปี ๖๕๕๕ แจกบนรถ)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “ธรรมะมีทำนอง”

นางสาวประนอม หาญจริง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมะมีทำนอง” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาที่สนใจทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้รู้หลักคุณธรรมจริยธรรม สำหรับการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้และพร้อมจะออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ “มีคุณธรรมคุณภาพ” ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษวิชาศึกษาทั่วไป “ธรรมะมีทำนอง” โดย ร้อยเอกสุธิ สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๖๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม IT ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ขอเชิญประชุม “จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๕๕ - ๖๕๕๖” วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๖๖ ที่ห้อง ม.๘๐๑

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๖๕๕๕ - ๖๕๕๙) โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๖๕๕๔ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานที่จะเป็นเครื่องชี้นำให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในช่วง ๕ ปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๖๕๔๖ ที่ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี แผนปฏิบัติการราชการประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง / ยุทธศาสตร์ชาติ / ยุทธศาสตร์กระทรวง / ประกอบมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขึ้น

กองนโยบายและแผนฯ จึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการตามแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ควรจัดทำขึ้นภายใต้ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานในทุกๆระดับ ตั้งแต่สาขาวิชา คณะ และระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ในการนี้ กองนโยบายและแผนฯ จึงขอเรียนเชิญ รองคณบดีฝ่ายวางแผนทุกคณะ, รองผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ / ผู้อำนวยการกอง, ประธานสาขาวิชาทุกสาขา ทุกคณะ และเจ้าหน้าที่พัสดุทุกคณะ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๖๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาธีรราชวิทยาลัย (ม.๘๐๑)

